
Ég andmæli áformum um álagningu veggjalda eins og þær koma fram í forsendum meiri hluta 
Umhverfis- og samgöngunefndar.

Ég tel að um næga innheimtustofna sé að ræða sem frekar ber að nota heldur en að setja nýja stofna 
á í formi veggjalda.

Nær væri að nýta þá stofna sem fyrir eru og fullnýta þá alla til vegagerðar. Jafnframt má taka upp 
álíka gjöld af rafmagnsbílum og eru á öðrum bifreiðum.

Einnig tel ég að innheimta með myndavélum varði lög um persónuvernd.
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